



การดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา

โรงเรียนกบังพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คำนำ

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษา ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนกาบังพิทยาคม ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกาบังพิทยาคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ ลักษณะงาน และการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่กาบังพิทยาคม

พ.ศ. ๒๕๖๗ อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเมินผล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในการรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และสามารถนำไปพัฒนาต่อไป

โรงเรียนกาบังพิทยาคม

มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของโรงเรียนกาบังพิทยาคม

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนกาบังพิทยาคม ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนกาบังพิทยาคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ ลักษณะงาน อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา

ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่

การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนกาบังพิทยาคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยโรงเรียนกาบังพิทยาคม

ได้กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ ดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา ในการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกาบังพิทยาคม “เป็นมาตรฐานเดียวกัน” มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (LEARN & SHARE) การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่าง ๆ หรือการแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามและมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหามาปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

๒. ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกาบังพิทยาคม

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐

เว็บไซต์ www.kabangpittayakom.ac.th

๓. กำหนดคำนิยามศัพท์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ การมีส่วนร่วม

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด (รวมถึงข้าราชการบำนาญ)เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำรงชีพในสังคม ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้การทำงานร่วมกันเกิดความสุขประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของโรงเรียนกาบังพิทยาคม

แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ ลักษณะงานในโรงเรียนกาบังพิทยาคม กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ให้ศึกษาภารกิจงาน กำหนดมาตรฐานการทำงาน กำหนดปฏิทินกำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น ทั้งนี้ จึงจำเป็นกำหนดมาตรการให้ตรงกับวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พร้อมทั้งนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

๕. ขั้นตอน/ และมาตรการดำเนินการ

ขั้นตอน	มาตรการดำเนินการ
๑. ศึกษาภารกิจงานหลัก /ลักษณะงานของกลุ่มทุกกลุ่ม	ศึกษาภารกิจงาน / ลักษณะงานที่ต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
๒. กำหนดมาตรการหลัก	๒.๑ มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหารที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นร่วมดำเนินการในภารกิจงานของโรงเรียนกาบังพิทยาคม ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม ๒.๓ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงานของทุกกลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงผลการดำเนินการต่อไป ปรับปรุง แก้ไขข้อควรปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ๒.๔ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ นำผลสรุปในการดำเนินการนำมาปรับปรุงพัฒนา ปรับใช้ เป็นการพัฒนาให้ดีกว่าเดิมหาวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒.๕ ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อดีและข้อเสียนำเสนอ

ขั้นตอน	มาตรการดำเนินการ
	<p>ผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป</p> <p>๒.๖ การบันทึกเสนอนั้น ผู้รับผิดชอบให้รายงานตามความเป็นจริง ประเมินจากสภาพจริง รายงานผลการดำเนินงานทุกกลุ่ม ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและพิจารณาในคราวเดียวกัน</p> <p>๒.๗ ขั้นตอนสุดท้าย คือ มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงานเป็นไปตามซึ่งประมาณ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบต่อไป</p>
<p>๓. กำหนดมาตรการเสริม</p>	<p>๓.๑ กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เช่น มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุมและภาพประกอบหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงเป็นภาพประจักษ์ เช่น เผยแพร่ เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินงานชัดเจน แสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอนสู่ความสำเร็จ</p>
<p>๔. กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p>	<p>๔.๑ ภารกิจงาน/ ลักษณะงาน ต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานมี ๓ แนวทางคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกาบังพิทยาคม - ใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การจัดประชุม /อบรม /สัมมนาหรือมีการจัดทำประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <p>๔.๒ มีการรายงานสรุปผลทุกปีงบประมาณ เพื่อจะนำผลงานภารกิจต่างๆ มีการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล</p>
<p>๕. กำหนดปฏิทิน การกำกับติดตามผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๕.๑ ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการ เป็นไปตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจเสร็จสิ้นส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ ๒หรือภายในไตรมาสที่ ๔</p> <p>๕.๒ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนกาบังพิทยาคม</p>

๖. การปฏิบัติงาน/ ลักษณะงานของกลุ่มทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ ผู้รับผิดชอบกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ	ภารกิจ /ลักษณะงาน
<p>๑. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ นางบุญเรือน หนูน่วม นางสาวมาลีเตาหะห์ สาเมาะ นางสาวโนเรีย เจะแต นางสาวกนกพร มิสโร นางสาวรุจิรา ทูเรศพล</p>	<p>๑. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา ๒. การประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓. การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ๔. งานการพัฒนาองค์กรโดยมีการทำแบบสอบถามและสรุปรายงานผลงานทุกปี ๕. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</p>
<p>๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ นางสาวฟาตีหะห์ เจ๊ะมะ นางสาวนุรลียา ขอแต่๊ะ</p>	<p>๑. การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. การคัดเลือกรับรางวัลต่างๆ</p>
<p>๓. กลุ่มวิชาการ ผู้รับผิดชอบ นายนูรือมัน กามา นางรุฮาย๊ะ มะยี้แต นายมุस्ताกิม การีแย นายระบิล เลาะเส็น นางสาวนุรลียา ขอแต่๊ะ นายมุฮัมหมัดมาฮาดี อาแวกาแฉะ</p>	<p>๑. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ๒. งานการศึกษาภาคบังคับ ๓. งานลูกเสือ งานจิตอาสา ๔. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๕. การประสานงานให้การทุนการศึกษา ของหน่วยงานต่างๆ ๖. โรงเรียนประชารัฐ ๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางานเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๘. งานยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙. งานติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา</p>
<p>๕.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางสาวมาลีเตาหะห์ เจ๊ะเหาะติ นางบุญเรือน หนูน่วม นางวรรณษา เหล็กมปาน</p>	<p>การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนของโรงเรียนกาบังพิทยาคม</p>

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. ประเด็น หรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม เข้าประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑)นางสาวนาตาชา อับดุลเลาะ ๒) นางสาว ศรัณรัตน์ มณีวิทย์ ๓) นางสาวนุรชรีริน นิมาปุ ในการนี้การประเมินจากคณะกรรมการทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดีทางโรงเรียนกาบังพิทยาคมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้บริหารและคณะครู จากสพม.ยะลา

๔. ผลจากการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมการประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ คน ผ่านไปด้วยดี

๕. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

๑. การพัฒนาตนเองในการประเมินครูผู้ช่วย
๒. มีการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITTAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา



นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉลอง ไหมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๙๗ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

“ประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม ครั้งที่ ๒”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม เข้าประเมินครูผู้ช่วยแบบเข้ม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑)นางสาวนาตาชา อับดุลเลาะ ๒)นางสาว ศรัณรัตน์ มณีวิทย์ ๓)นางสาวนูร์ฮัน นีมาปู ในการนี้การประเมินจากคณะกรรมการทุกท่านผ่านไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนกาบังพิทยาคมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

KABANGTHAYAKHOM SCHOOL



เรียนเด่น สูงภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



073-239-309



kabangpitschool



kabangpittayakom2023@gmail.com



เลขที่ 3 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120



<https://www.kabangpittayakom.ac.th>

ออกแบบและเผยแพร่ : นางสาวกาญจนา แก่นจันทร์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑. รับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๗
ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม

๒. โครงการอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายงานผลกลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑. ประเด็น หรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายฉลองไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม
นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้
เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี ดร.กฤตดา ศศิธนาตุล
ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานกรรม ๑)นางสาวอนุช เพชรเรือง ผอ.รร.ยะหาศรียานุกุล
๒)นางสาวนุร้อลวานี มอลอ นักวิชาการศึกษำชำนาญการ สพม.ยะลา ๓)นายฮัมดาน อ่อนหวาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ยะลา ๔)นายจุมพล ทองใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้รับ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษา และ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ จากครูและ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา



นางสาวสุดา คิริสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉลอง ไหมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายฉลองไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม นางสาวสุดา คิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี ดร.กฤตครดา ศศิธรนาคุณ ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานกรรม ๖)นางสาวอนุช เพชรเรือง ผอ.ร.ร.ยะหาศิรยานุกุล ๗)นางสาวนุริอิลวานี มอลลอนักวิชาการศึกษานาฏการ สพม.ยะลา ๘)นายอิมदान อ่อนหวาน ศึกษาธิการศึกษานาฏการ สพม.ยะลา ๘)นายจุมพล ทองใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม #เรียนดีมีความสุข #โรงเรียนกาบังพิทยาคม

KABANGTHAYAKHOM SCHOOL



เรียนเด่น สูงภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



073-239-309



kabangpitschool



kabangpittayakom2023@gmail.com



เลขที่ 3 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120



<https://www.kabangpittayakom.ac.th>

ออกแบบและเผยแพร่ : นางสาวกาญจนา แก่นจันทร์

รายงานผลกลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑. ประเด็น หรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม คณะครูได้เข้าร่วม โครงการอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาบังมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาบัง

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้รู้จักการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITTAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา



นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉลอง ไหมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๙๙ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th



“โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติ”



วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม คณะครูได้เข้าร่วม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาบังมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม

เรียนเด่น สุกภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



073-239-309



kabangpitschool



kabangpittayakom2023@gmail.com



เลขที่ 3 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง
จ.ยะลา 95120



<https://www.kabangpittayakom.ac.th>



ออกแบบและเผยแพร่ : นางสาวกาญจนา พันจันทร์

รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๑. ประเด็น หรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

- กิจกรรมทบทวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานักเรียน จากโครงการ ร้อยพลังการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ learn education
- โครงการอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายงานผลกลุ่มบริหารวิชาการ

๑. ประเด็น หรือ เรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ คณะครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคี ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานักเรียน จากโครงการร้อยพลังการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ learn education ได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยผ่านโปรแกรม ในการนี้ทางโรงเรียนกาบังพิทยาคมขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนกาบังพิทยาคม

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะครู นักเรียน และคณะวิทยากร

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน

จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์

KABANGPITTAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๙๓ | ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

“Learn Education”



วันที่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายจลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ คณะครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคี ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานักเรียน จากโครงการรื้อยพลังการศึกษา ถวายเทพมหานคร เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ learn education ได้ร่วมสะท้อนความคิดถึงแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยผ่านโปรแกรม ในการนี้ ทางโรงเรียนกาบังพิทยาคมของอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและของอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนกาบังพิทยาคม

เรียนเด่น สูงภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



☎ 073-239-309
f kabangpitschool

✉ kabangpittayakom2023@gmail.com
📍 เลขที่ 3 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120

🌐 <https://www.kabangpittayakom.ac.th>
📄 ออกแบบและเผยแพร่ : นางสาวกาญจนา พันจันทร์



ฉบับที่ ๑๙๘ | ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

"โครงการ นักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย"

ภาพรวมกิจกรรม

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK, INDONESIA ในการนี้ทางโรงเรียนได้ทำ MOU กับทั้ง ๓ มหาวิทยาลัย เพื่อรับนักศึกษาฝึกสอนจำนวน ๒ คน เป็นเวลา ๒ เดือน เพื่อสนับสนุนด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา



นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉลอง ไหมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๙๖ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

“เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) “

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคมและคณะครู เข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครอง นักเรียน เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อทำความเข้าใจ และชี้แจงกับ คุณสมบัติทั่วไป รวมถึง หลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณสมบัติดังนี้ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงาน กับกองทุน ๓. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน ๔. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 5๕ มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย #เรียนดี มีความสูง #โรงเรียนกาบังพิทยาคม

KABANGPITAYAKOM SCHOOL



เรียนเด่น สุกภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



073-239-309



kabangpitschool



kabangpittayakom2023@gmail.com



เลขที่ 3 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120



<https://www.kabangpittayakom.ac.th>

ออกแบบและเผยแพร่ : นางสาวกาญจนา แก่นจันทร์

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา



นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน



นายจลอง ไหมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๘๗ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

“รับการประชุมภายนอก สมศ”



เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายจลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รับการประชุมภายนอก สมศ. โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินฯ ของโรงเรียน นำโดยนายชาภัรตา สาแม ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก นายมูฮัมหมัดอัสฮาด ลือแซชา กรรมการคณะผู้ประเมินภายนอก และนายมาหามะรอสลี แมยู กรรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก

เรียนเด่น สูงภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม

โรงเรียน
กาบังพิทยาคม



☎ 073-239-309



kabangpittayakom2023@gmail.com



<https://www.kabangpittayakom.ac.th>

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

KABANGPITAYAKOM SCHOOL
โรงเรียนกาบังพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฉบับที่ ๑๘๗ | ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ www.kabangpittayakom.ac.th

“ทุนการศึกษา มสยช. ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙”



วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายฉลอง ไหมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุดา ศิริสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับ คณะหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย ร้อยตรี เฉลิม ศรีแก้ว ได้พบนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้เสนอเข้ารับทุนการศึกษา มสยช. ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ จำนวน ๗ ราย และ นำอุปกรณ์การเรียนมาบริจาคให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ทาง โรงเรียนกาบังพิทยาคมขอบคุนเป็นอย่างสูง

เรียนเด่น สุกภาพดี มีคุณธรรม นำสังคม